

SỞ Y TẾ THANH HÓA
TTYT THIỆU HÓA
Số: 45/VCV - TTYT

V/V Bảo đảm an toàn thực phẩm
Trong mùa bão, lũ năm 2018

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thiệu Hóa, ngày 20 tháng 06 năm 2018

Kính gửi: Trưởng trạm Y tế các xã thị trấn

Thực hiện công văn số 199/ ATTTP - TTTT ngày 12/06/2018 của Giám đốc chi cục vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Thanh Hóa về việc bảo đảm an toàn thực phẩm mùa bão, lũ.

Nhằm chủ động trong công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm để bảo đảm sức khỏe cho người dân trong mùa mưa, bão, lũ năm 2018.

Giám đốc Trung tâm Y tế yêu cầu các Trạm Y tế xã, Thị trấn chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Trước khi có bão, lũ:

Tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn người tiêu dùng trong việc lựa chọn, chế biến, bảo quản và sử dụng thực phẩm an toàn, có kế hoạch chủ động dự trữ các loại lương thực, thực phẩm đã chế biến sẵn, nước uống đóng chai, các loại vi ta min, hóa chất sát khuẩn của ngành y tế; thực hiện ăn chín, uống chín.

Trạm Y tế chủ động xây dựng kế hoạch, dự trữ cơ sở thuốc men, hóa chất, phương tiện nhân lực, sẵn sàng phục vụ, chủ động giám sát và xử lý, khắc phục khi có ngộ độc thực phẩm hoặc các bệnh dịch liên quan đến thực phẩm xảy ra, không để diễn biến xấu diễn ra trên diện rộng, nhằm ngăn chặn lây lan dịch bệnh.

2. Trong khi bão, lũ xảy ra:

Thực hiện ăn chín, uống chín.

Các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, người tiêu dùng tuyệt đối không sử dụng gia xúc, gia cầm, thủy sản chết bệnh, chết không rõ nguyên nhân, rau, củ, quả hư hỏng, bị lùn, bị dập nát để làm thức ăn hoặc chế biến thực phẩm.

Đối với những vùng không đủ nước sạch có thể dùng các loại hóa chất sát khuẩn theo hướng dẫn của ngành y tế.

3. Sau bão, lũ:

Chủ động hướng dẫn vệ sinh môi trường, tu sửa công trình, vệ sinh nguồn nước phục vụ cho ăn uống và sinh hoạt.

Tăng cường công tác truyền thông về ăn chín, uống chín.

Kịp thời xử lý khi có ngộ độc thực phẩm xảy ra và báo cáo ngay về trung tâm y tế.

Chủ động có kế hoạch cụ thể trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát thực phẩm kém chất lượng lưu thông trên địa bàn, xử lý nghiêm theo thẩm quyền và công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh vi phạm.

Nhận được công văn này, yêu cầu Trường trạm Y tế xã, thị trấn nghiêm túc tổ chức triển khai, thực hiện và báo cáo kết quả làm được về TTYT.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: VT, khoa ATVSTP.



Trịnh Thị Hoàng